
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนตุลาคม 2550
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น้องๆ ท่ีมีโอกาสได้ชมภาพยนตรส์ารคดี "Final Score 365 วันตามติดชีวิตเด็กเอนท์"

(2550) คงพอจะจดจำประโยคดงักล่าวได้แน่นอน คำถามข้างต้นออกมาจากตัวละครในเร่ือง

ซ่ึงเท่ียวเดินถามใครตอ่ใคร (ท้ังเพ่ือนและครู) ช่วงจังหวะหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต โดยคำตอบ

ท่ีได้มาน้ันหลากหลาย ก่อนท่ีตัวหนังจะเลือกสรุปด้วยคำตอบของคุณครูท่านหน่ึงท่ีว่า  "ความรู้

คือทุกสิ่ง" โดยส่วนตัวผมเองก็ค่อนข้างเชื่อเช่นนั้น กล่าวคือ "ความรู้" หาใช่สิ่งที่อยู่ใน

หนงัสือหรอืมาจากหอ้งเรยีนเพยีงแคน่ัน้ และ  ⌫
  ⌫⌫

เป็นตน้วา่ ยุคหนึง่สมัยหนึง่ สำนักครสิตจกัรแห่งกรุงโรม เช่ือว่า "โลกแบน" (The

World is Flat) และถือเป็นศูนย์กลางของระบบจักรวาล

ทว่าแล้ว Galileo นักดาราศาสตร์ ชาวอิตาลี

กลับเสนอทฤษฎโีต้แย้งว่า "โลกกลม" (The

World is Round)  ซ่ึงต่อมาการถกเถยีง

เรื่องนี้ก็สิ้นสุดลงหลังจาก Christopher

Columbus เดินเรือสำรวจอีกหลายครั้ง

จนยนืยนัวา่โลกกลมจรงิๆ พร้อมกันกับ

ข้อสรุปวา่ดวงอาทติยต่์างหากทีเ่ป็นศูนย์

กลางของจกัรวาล

หรือเมื่อตอนที่ผมยังเด็ก ครูบา

อาจารย์หลายวิชามักย้ำตรงกันว่า "ชา" (Tea)

ซึ ่งมีสารคาเฟอีน (Caffeine) ผสมอยู ่น ั ้นไม่มี

ประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพร่างกายใดๆ เลย หนำซ้ำยังมีโทษ ท้ังอาจส่งผลให้ผู้ด่ืมปวดศีรษะ

นอนไม่หลับ มือส่ัน ใจเต้นแรง ท้องผูก ฯลฯ อย่างไรก็ดี วันน้ี "ชา" ถูกมองเปล่ียนไปจากเดมิ

เป็นอยา่งมาก เพราะจากการวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรพ์บวา่ ชามสีารตา้นอนมูุลอิสระและ

สารประกอบต่างๆ อยู่หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโพลิฟินนอล (Polyphehenol) สาร

เหล่านี้ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ลดความเครียด

ช่วยยอ่ยอาหาร ละลายไขมนั ช่วยดบั กล่ินปาก ป้องกันฟันผ ุตลอดจนยงัช่วยควบคมุระดบั

คลอเรสเตอรอล ลดระดบัไตรกลเีซอไรด ์และควบคมุปรมิาณนำ้ตาลในเลอืด เป็นอาทิ
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ดำเน ินการพัฒนาด ้านกายภาพของมหาว ิทยาล ัยตาม

แผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะที ่2 (2550-2554) ตลอดจนใหบ้รกิาร

แก่หนว่ยงานตา่งๆ ภายในมหาวทิยาลยัอยา่งเทา่เทยีมและทัว่ถงึ



รศ.ดร.วนัชยั ศริชินะ อธกิารบดี

นางพรทพิย์ ภูตโิยธนิ รองอธกิารบดี

รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหงา่น รองอธกิารบดี

นางสาวกลัยา ทบัเกรด็ รักษาการหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

นายพนมกร         นันติ หัวหนา้ฝา่ยสำนกังานบรหิาร

นายเอกภาพ ทองอนิตะ๊        หัวหน้าฝ่ายผังแม่บทและพัฒนากายภาพ

นางสาวดาวลกัษณ์ ธนาวงษ ์          หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่

⌫
เป็นหน่วยงานที่มีบุคคลากรภายในหน่วยงานมากที่สุด หรือประมาณ 1 ใน 3 ของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทำหน้าที่ในการดูแล และให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามแผนแม่บทและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ ยังทำหน้าที ่ในการดูแลรักษาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย

ให้มีสภาพท่ีพร้อมใชง้าน  และคงความสะอาด ร่มรืน่ สวยงาม ให้สมกับทีไ่ด้รับการขนานนามวา่เป็น ⌫⌫ สืบไป...
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อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายสำนกังานบรหิาร ฝ่ายวางผังแม่บทและพัฒนากายภาพฝ่ายบรหิารจดัการอาคารสถานที่

- งานธุรการ

- งานงบประมาณและการเงิน

- งานจัดซื้อจัดจ้าง

- งานบุคลากร

- งานฐานข้อมูลและครุภัณฑ์

- งานบริการยานพาหนะ

- งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

   ยานพาหนะ

- งานออกแบบก่อสร้าง

- งานควบคุมงานก่อสร้าง

- งานบริหารจัดการอาคาร

   และจ้างเหมาบริการ

- งานโยธาสถาปัตย์และบริการ

- งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

- งานระบบสุขาภิบาลและประปา

- งานระบบเครื่องกล

- งาน Hotline 6999

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านอาคารสถานที่

รองอธกิาร รองอธกิารบดี

ผูช้ว่ยอธกิารบดี
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เมือ่วนัที ่ 26 ตลุาคม 2550 ผูช้ว่ยศาสตราจารยศิ์รยิภุา พูลสุวรรณ

หัวหน้าคณะฯ นำคณาจารย ์บุคลากรของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานส่วนประชาสัมพันธ์ และรับฟัง

การบรรยาย "โครงสร้างองค์กร รูปแบบ และระบบการบริหารองค์กร

และแนวทางและเทคนิคในการประชาสัมพันธ์"  ณ ห้องประชุมริมกก อาคาร

สำนักงานอธิการบดี โดยมี นายณัฐกร วิทิตานนท ์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และ นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพ์ประพันธ ์ ผู้ช่วย

ผู้กำกับดแูลส่วนประชาสมัพันธ์ เป็นวทิยากร

  

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโตชิบา

ไทยแลนด์ จำกัด นำคณะเข้าเยี่ยมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  โดยมี

รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี ร่วมต้อนรับ และในโอกาสนี้ คุณจันทนา

อารยสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นผู้ที่นำคณะ

เย่ียมชมศนูยฯ์  เม่ือวันที ่10 ตุลาคม 2550 ท่ีผ่านมา

 

ดร.มานิตย์ ไชยกิจ หัวหน้าภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

มหาวทิยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เดินทางมาเยีย่มชมและศกึษาดงูาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อเร่ือง "วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย"

เม่ือวันที ่1 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชมุ อาคารศนูยบ์รรณสารและสือ่การศึกษา โดยมี

รศ.น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ และเป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

⌫
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ช่วงเชา้ของวนัที ่10 กันยายน 2550 ท่ีห้องประชมุเชยีงแสน ได้จัด

ให้มีพิธีเปิดโครงการ "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการในจงัหวัดชายแดนภาคใต"้ ซ่ึงมีข้าราชการจากจงัหวัดชายแดนภาค

ใต้เข้าร่วมโครงการในรุน่แรกน้ีจำนวน 100 คน (ซ่ึงก็จะมีรุ่นต่อๆ ไปตามมา)

อน่ึง นายพนิิจ หาญพาณชิย ์ปลัดจงัหวัดเชยีงราย กล่าววา่ รู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างย่ิงท่ีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ศูนย์อำนวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเ้ลือกให้จังหวัดเชียงราย และมอบหมาย มฟล.

เป็นแกนนำในการจัดโครงการดังกล่าว

  

เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง สำนักอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ

คุณวัลลภ เจียรวนนท ์รองประธานกรรมการเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และคณะ

เพ่ือ มอบทนุการศกึษาเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ประจำปกีารศกึษา 2550 ให้แก่

นักศึกษาจำนวน 5 ทุนๆ ละ 12,000 บาท รวมเปน็จำนวนทัง้ส้ิน 60,000

บาท

ภายหลังเสร็จสิ ้นการมอบทุน รองอธิการบดีได้มอบของที ่

ระลึกให้แก่คุณวัลลภ เพื่อเป็นการขอบคุณที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยดีตลอดมา

นักศึกษาทีไ่ดร้บัทนุนี ้ ไดแ้ก่

1. น.ส.นาถยา ตาเมอืงมูล      สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร  ช้ันปท่ีี 4

2. น.ส.วิภาดา ศิรอินุสรณศั์กด์ิ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร  ชัน้ปทีี ่4

3. น.ส.กรองพร เย็นเปน็สุข     สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ            ช้ันปท่ีี 4

4. น.ส.สุจิตรา พลรัฐ              สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ช้ันปท่ีี 4

5. น.ส.อุไรวรรณ ปุกคำ          สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ             ชัน้ปทีี ่3

⌫ ⌫

วันท่ี 9 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติให้เป็นสถานท่ี

ในการจัดแสดงคอนเสิร์ต "สดุดีดนตรีมหาราชา" ครั้งยิ ่งใหญ่ใน รอบพิเศษ

สำหรบันกัเรียน-นักศึกษา ณ หอประชมุสมเดจ็ยา่ ซ่ึงผู้ท่ีเข้าชมไมต้่องเสียคา่ใช้จ่าย

ใดๆ โดยมีจำนวนนักดนตรี 35 คน เป็นผู ้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ -

พระเจา้อยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาสทีท่รงครองสริิราชสมบติัครบ 60 ปี บรรยากาศเตม็

ไปดว้ยความคกึคกั และซาบซึง้ของผูช้มกวา่หนึง่พันคน
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การดำเนินโครงการจะมีการทดสอบและพัฒนาโครงสร้างระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเรว็สูงสู่โรงเรียนต้นแบบท่ีมีการเรียนการสอนระดบั

มัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 21 โรงเรียน โดยมี มฟล. เป็นศูนย์กลางของ

ระบบเครอืข่าย นอกจากนี ้จะมกีารรวบรวม ส่งเสริม และพัฒนาเครอืข่ายครู

และระบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีในโรงเรียนเครือข่ายให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

พัฒนาทกัษะของคร ูและบุคลากรของโรงเรยีน ให้มีความรู ้และความสามารถ

ในการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือพัฒนาและ

ส่งเสริมโอกาสของการรับรู้ ข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้สู่ประชาชนโดยใช้โรงเรียน

และนักเรียนในพ้ืนท่ีเป็นศูนย์กลางในการเผยแพรข้่อมูลท่ีเป็นประโยชนใ์นการ

ประกอบอาชีพของชุมชนในชนบท และนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบความรว่มมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

ในการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริม

อาชีพของเกษตรกรในพ้ืนท่ีชนบท โดยสำนักงาน กทช. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ให้ มฟล. เป็นแมข่่ายดำเนนิการในวงเงนิ 70 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 ปี
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ท้ังน้ีในวนัที ่24 กันยายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเชียง

แสน อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดให้มีพิธีลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือโครงการศูนย์ทางไกล เพื ่อการศึกษาและ

พัฒนาชนบทระหว่างสำนักงาน กทช. โดย นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร

เลขาธิการ กทช. และ มฟล. โดย รศ.ดร.วันชยั ศิริชนะ อธิการบด ีมฟล.

รศ.นรวีรรณ จินตกานนท ์รองอธิการบดี

เปิดเผยว่า ขณะน้ีทุกฝ่ายได้วางแผนและดำเนนิการ

แล้วโดยร่วมกับโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อให้ระบบและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ แล้ว

เสร็จวันที ่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ ่งคาดหวังว่า

โครงการนี้จะเป็นต้นแบบของศูนย์ทางไกลเพื่อ

การศกึษาและการพฒันาชนบท และให้กระทรวงศกึษาธกิารนำไปขยาย

ผลโครงการต่อไป

น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ คณบดีสำนักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า จากการสำรวจ

เบื้องต้นโรงเรียนที่สามารถติดตั้งระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1-2 Mbit/sec โดยใช้

เทคโนโลยีสื ่อสารระบบ WiMax จาก มฟล.

ไปยงัพ้ืนทีท่ี่อยู่ในรศัมี มี 21 โรงเรยีน ซ่ึงเป้าหมาย

ของโครงการคอืการพัฒนาคณุภาพการศกึษา รวม

ไปถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน ซ่ึงไม่ได้เน้นเพียงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

แต่มุ่งเน้นการเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสารและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอน การพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพและ

คณุภาพชวีติของชมุชนใหด้ขีึน้

ด้านนายรุง่ทิพย์ วรรณชืน่ ผู้อำนวยการโรงเรยีนรอ่งก๊อม่วงคำ

หนึง่ในโรงเรยีนนำรอ่งโครงการ กล่าววา่ โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอน

ต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงม.3 มีนักเรียนจำนวน ท้ังส้ิน 218 คน มีคอมพิวเตอร์

สำหรับสอนนกัเรียนเพยีง 20 เครือ่ง และมีเพียง 1 เครือ่งท่ีสามารถใช้

อินเตอร์เน็ตได้ ทำให้เป็นข้อจำกัดต่อการเรียนของเด็ก ท้ังครูและนักเรียน

รู้สึกดีใจอย่างย่ิงท่ีได้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการ เพ่ือจะได้เกิดการเรียนรู้

ท่ีกว้างไกลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษารวมถึงการพัฒนาวิชาชีพ

ของชมุชน

นายชัยพร พวงสายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์

กล่าวถึงความรู้สึกถึงการเป็นหน่ึงในโรงเรียนนำร่องว่า นักเรียนท่ีโรงเรียน

มีจำนวน 317 คน ส่วนใหญเ่ป็นเดก็ชาวเขาจาก 8 เผ่าท่ีมีฐานะยากจน

และไม่ค่อยได้มีโอกาสเรียนรู้ส่ือใหม่ๆ ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ก็มีเพียง

12 เคร่ือง และก็ยังไม่มีระบบอินเตอร์เน็ต ดังน้ัน การท่ี กทช. และ มฟล.

เข้ามาช่วยพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์ทางไกล จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะ

พัฒนาการศึกษาของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพและคุณภาพรวมถึง

การหาข้อมูลทุนการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อให้มากขึ้น

รวมทั้งการศึกษาหาข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านในการประกอบ

อาชีพ สามารถผลิตสินค้าที่สนองความต้องการของตลาด ถือเป็นการ

ให้โอกาสและพฒันาการเรยีนรูข้องเยาวชนและชมุชนอยา่งดยีิง่

พระมหานพปฎล อคฺควํโส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

โรงเรียนวัดฝ่ังหม่ินวิทยา กล่าวว่า ทางวัดมีสามเณรท่ีบวชเรียน 200 กว่า

รูป ซึ่งสามเณรส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนกว่าครึ่งเป็นชาวไทย

ภูเขาที่มาบวชเรียน และโดยสภาพของโรงเรียนก็ยังขาดแคลนทั้งสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอน แม้แต้อาคารเรียนก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์

งบประมาณส่วนหน่ึงท่ีได้รับการสนับสนุนจากทางกองศาสนศึกษา สำนัก

พุทธศาสนา เป็นรายหัวเฉล่ียปีละ 14,000 บาทต่อรูปน้ันไม่เพียงพอ ทาง

วัดต้องอาศัยปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคการที่กทช.และมฟล.

เข้ามาสนบัสนนุการจดัตัง้ศูนยท์างไกลเพือ่การศึกษา และพัฒนาชนบท

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยในด้านการเรียนการสอน การสืบค้น

ข้อมูล เพื่อการศึกษาต่อของสามเณรเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งสามเณรวัด

และชมุชนทีจ่ะเขา้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์






⌫⌫⌫

ต้ังแต่วันที ่1 เมษายน  2542  (8 ปี 7 เดือน)

⌦⌫


เร็วมากอย่างไม่น่าเช่ือ เพราะได้มาทำงานต้ังแต่เร่ิมรับนักศึกษา

รุ่นแรกซึง่ต้องไปขอใชโ้รงเรยีนเทศบาล 1 (วัดศรเีกิด) เป็นสถานทีส่อบ

สัมภาษณ์ นักเรียนที่มาสมัครเรียนรุ่นแรกเริ่มจากดอยที่ยังเป็นดินแดง

ยังไม่มีหญ้าสักต้น ยังไม่มีอาคารสักหลัง จนกระทั่งเกิดมาเป็นอาคาร

ส่วนหน้า แรกๆ ไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานที่ทำงานที่มีพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ

ต่อมามอีาคารเรยีนรปูครึง่วงกลม  จะมใีครรูบ้้างไหมวา่กว่า อาคาร C1

จะใช้เป็นห้องเรียนได้วุ่นวายขนาดไหน ผนังห้องเป็นรูปโค้งตอนจะติดต้ัง

กระดานในห้องเรียนได้ต้องปรับเปลี่ยนมุมอยู่นาน ไหนจะการเปลี่ยน

แปลงสถานที่ทำการจากอาคารโน้นไปอาคารนี้ รวมถึงพนักงานทุกคน

ท่ีเคยรว่มงานกนัมาจาก 10 กว่าคน จนปจัจบัุน 700 กว่าคนแลว้
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ความผูกพันมีมาก ผูกพันกับทุกอย่างในมหาวิทยาลัย

ไม่ว่าจะเป็นคน สถานที่ สิ่งแวดล้อม แต่ที่ค่อนข้างจะผูกพันมาก คือ

พนักงานและนกัศึกษารุน่แรก ในสว่นของพนกังานบางคนผกูพันกันมา

ต้ังแต่ท่ีอาคารพญาไทพลาซา่ ช้ัน 22  กรุงเทพฯ ปัจจุบันท่ียังอยู่ร่วมงาน

ได้แก่ รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ, ดร.สุธี วัฒนาศิริเวช, ผศ.ดร.ดรุณี วัฒนาศิริ

เวช, อาจารยมั์ชฌมิา นราดศิร, คุณกัลยา ทับเกรด็, คุณวาร ี  จอสูงเนนิ

และคุณสาโรจน์ แก้วประสม แล้วย ้ายตามกันมาที ่โรงเร ียน

เทศบาล 6 ก็มีพนักงานเพ่ิมข้ึนมาอีกนิด อาจารย์อีกหน่อย ต่อมาย้ายท่ีทำ

การมาอยู่ที่อาคารส่วนหน้า อาคารหลังที่เป็นศูนย์การค้าในปัจจุบัน

อาคารเด ียว มีพนักงานทำงานอยู ่ด ้วยก ันหลายส่วน เช ่น

ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนการเงิน ส่วนพัสดุ

ส่วนทะเบียน เวลาจะกินข้าวก็รวมกันไปในรถคันสองคัน หรือไม่ก็เอาข้าว

มาจากบ้านมากินด้วยกัน พวกอาจารย์ก็จะรวมกันอยู่อีกอาคารหน่ึง  เวลา

มีงานร่ืนเริงก็จะมารวมกันท่ีสนามหน้าศูนย์หนังสือในปัจจุบัน ในส่วนของ

นักศึกษารุ่นแรก เราก็ต้องทำตัวเป็นพี่เลี้ยงให้ในทุกเรื่องเพราะเขาไม่มี

รุ่นพ่ี มีกันอยู ่2 สาขาวชิา คือ เทคโนโลยสีารสนเทศกบัเทคโนโลยกีาร

อาหาร และในรุ่นแรกนี้บางคนก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่ มฟล. นี้

ในปจัจบุนั



ติดอันดบั 1 ใน 5 ของประเทศ ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า



จะไม่พยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่น เลือกที่จะเปลี่ยน

แปลงหรือปรับตัวเองมากกว่า ก็จะช่วยให้ความทุกข์หรือปัญหาใน

การทำงานลดลงไปได้
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หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาง่ายๆ แต่กลับ

แฝงไปดว้ยสาระและวธีิการทีส่ามารถทำไดจ้รงิ

ทัง้ส้ิน คนแตล่ะคนจะมบีางดา้นทีโ่ดดเดน่มาก

กว่าดา้นอืน่ๆ ข้ึนอยูกั่บการฝกึฝนและทีส่ำคญั

คือ คนทกุคนสามารถเปน็อัจฉรยิะได ้ถ้าได้รับ

การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน แต่ไม่ได้

หมายความว่าทุกคนจะเป็นอัจฉริยภาพในทุก

ด้านพรอ้มๆ กันนะคะ

แต่ในช่วงชีวิตหนึ่งๆ ของคนเราอาจ

จะแสดงอัจฉริยภาพเฉพาะแค่บางด้าน ขึ้นอยู่

กับสิ่งที่ต้องทำ การฝึกฝนและสภาพแวดล้อม

ณ ตอนน้ันด้วย สำหรับใครท่ีอยากเป็นอัจฉริยะ

กันดูบ้าง ในหนังสือเล่มน้ีได้กล่าวถึงลักษณะของ

อัจฉริยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงแนะนำกิจกรรม

ท่ีเป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพในด้านน้ันๆ หนังสือ

"อัจฉรยิะสรา้งได้" เล่มนี ้ จึงถือเป็นหนงัสืออีก

เล่มหนึง่ท่ีไม่ว่าคุณจะเปน็พ่อ แม่ หรอืลูก ขอ

เพียงคุณเป็นคนท่ีอยากพัฒนาตนเอง อาจจะไม่

ได้พัฒนาเพื่อเป็นอัจฉริยะ แต่เป็นการพัฒนา

เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สุด

และทีส่ำคัญคอื สามารถใชไ้ด้กับคนทกุคน แค่

นี้ก็คุ้มค่ากับราคาแล้วล่ะค่ะ และบางทีคุณเอง

อาจจะพูดว่าหนังสือเล่มนี้ถูกเกินไปหรือเปล่า

ก็ได้

⌫⌫

ต้ังแต่วันที ่22 เมษายน  2542  (8 ปี 6 เดือน)
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จากจดุเริม่ตน้จนถงึปัจจบัุน มฟล. มีการเปลีย่นแปลงและเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็

ท้ังในดา้นการเรยีนการสอน วิชาการ การบรหิารตา่งๆ อาคารสถานที ่จำนวนนกัศึกษา ตลอด

จนบุคลากรที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน และตลอดเวลาที่ผ่านมา

มฟล. ได้ทำให้เห็นวา่มีการเปลีย่นไปในทางทีดี่ข้ึนทัง้น้ัน

⌫⌦ 

เน่ืองจากไดเ้ข้ามาทำงานใน มฟล. ในระยะเริม่แรกตัง้แต่มีสำนักงานอยูท่ี่ กทม. มี

พนักงานทำงานไมถึ่ง 10 คน จนยา้ยมาประจำอยูโ่รงเรยีนเทศบาล 6 มีพนักงานประมาณ 12

คน แล้วย้ายเข้าอาคารถาวรที่แล้วเสร็จตามลำดับ [อาคารส่วนหน้า-อาคารสำนักวิชา (E1)

- อาคารกจิกรรมและโรงอาหาร (D1) - อาคารสำนกังานอธิการบด ี(AD)] จากทีพ่ี่ได้เข้ามา

ทำงานในระยะเริ ่มแรกและมีบุคลากรเพียงไม่กี ่คนนั้น พี่จึงต้องทำงานในหลายหน้าที่

เพื่อให้การดำเนินงานในระยะเริ่มแรกเดินไปได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้งานและเป็น

การเสรมิสรา้งประสบการณ ์ในการทำงานไดเ้ป็นอยา่งดี ดังน้ัน พ่ีจึงมีความผกูพันกับ มฟล.

ในทกุดา้นไมเ่ฉพาะดา้นใดดา้นหนึง่เทา่นัน้



อยากเหน็ มฟล. เป็นหนว่ยงานดา้นการศกึษา เป็นสถาบนัทีมี่คุณภาพ เป็นทีย่อม

รับของสังคม และนอกจากมีคุณภาพแล้วควรจะตอ้งมีคุณธรรมและจรยิธรรมควบคูกั่นไปด้วย

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับปณธิาน "สร้างคน สร้างความรู ้สร้างคุณภาพ"



ความตั ้งใจและมุ ่งมั ่นที ่จะทำงานให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็ม

ความสามารถ เพ่ือประโยชนโ์ดยรวมขององคก์ร แม้จะตอ้งพบเจอเผชญิกับปญัหา อุปสรรค

และความเหนื่อยยาก แต่เมื่องานสำเร็จลุล่วงแล้วจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และหายเหนื่อย

โดยทนัที
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จากฉบับที่แล้ว ได้ติดค้างเรื่องความหมายของสีของดอกไม้

แต่ละสีไว้ ซึ่งฉบับนี้จะได้มาพูดถึงความหมายของสีดอกไม้แต่ละสี

โดยท่ัวไป หากเราจะพูดตามหลักศิลปะแล้วการแบ่งโทนสีก็จะมีการแบ่ง

ออกเป็น 2 โทนใหญ่ๆ  คือสีโทนรอ้น  และสีโทนเยน็

ความรู ้สึกของสีโทนร้อน จะให้ความรู ้สึกตื ่นเต้น เร้าใจ

สนุกสนาน ร่าเริง ซึ่งสีโทนนี้เรามักจะนำมาใช้ในงานกิจกรรมด้าน

สันทนาการ งานร่ืนเริงหรืองานมงคลต่างๆ ท่ีส่ือไปในทางการให้ความสุข

สนุกสนาน ส่วนสีโทนเย็นจะให้ความรู้สึกที่สงบ ร่มรื่น ร่มเย็น สุขุม

เรียบง่ายและให้ความรู้สึกท่ีสบายๆ เหมาะกับการพักผ่อนการผ่อนคลาย

จากการทำงานความเครียดต่างๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่พักฟื้น

หลังอาการเจ็บป่วยด้วย

แต่ยังมีข้อยกเว้นในเรื่องของศิลปะการจัดดอกไม้ ซึ่งจะมีสี

หน่ึงท่ีไม่จัดอยู่ท้ังในกลุ่มของสีโทนรอ้นและกลุ่มของสีโทนเยน็  น่ันก็คือ

"สีขาว" ในหลักของศิลปะการจดัดอกไม ้ เราจะจดัให้สีขาวเปน็สีกลางๆ

ซ่ึงสามารถนำมาจดัรว่มกบัสีอ่ืนๆ ได้ทุกสี  และสีของดอกไม ้อาจจะให้

ความหมายแตกต่างไปจากจิตวิทยาของสีทั่วไป (colour phychology)

บ้าง แต่ก็มีลักษณะที ่ใกล้เคียงกัน โดยความหมายของสีดอกไม้

อาจบ่งบอกได้ดังนี้

       สีแดง ให้ความหมายแทนความรกั ความกลา้หาญ ความแขง็แรง

ความยิง่ใหญ่ และความสมบรูณ์

       สีเหลือง ให้ความหมายแทนความอบอุน่ ความเจรญิ ความร่าเริง

เบิกบานใจ และการให้กำลังใจ

       สีนำ้เงิน ให้ความหมายแทนสแีห่งความเชือ่ม่ัน หนักแน่น สุภาพ

ถ่อมตน เยือกเย็น สงบ ความจรงิใจ

       สีดำ ให้ความหมายแทนความประณตี รวย เป็นงานเป็นการ เงียบ

เหงา ความตาย

        สีเขียว ให้ความหมายแทนวยัหนุม่ ความอ่อนวัยสดช่ืน

ความเจริญเตบิโต ความซือ่สัตย์

       สีขาว ให้ความหมายแทนความ สะอาด ประณตี ความบรสุิทธ์ิ

ความเคารพ

       สีส้ม ให้ความหมายแทนความมพีลังงาน ร่าเริง สดใส สนุกสนาน

ความมั่งคั่ง

       สีม่วง ให้ความหมายแทนความสงูศักด์ิ ร่ำรวย หรูหรา ความเครง่

ขรมึ อีกนัยหนึง่ใช้แทนความหมาย รักแทท่ี้ย่ังยืน

นอกจากความหมายสีของดอกไม้ที่เราได้รู้จักแล้วว่าดอกไม้

แต่ละสีมีความหมายอยา่งไร เราก็คงเลือกดอกไม้ท่ีจะมอบให้คนท่ีเรารัก

เพ่ือน หรือผู้ใหญ่ท่ีเราให้ความเคารพนบัถือได้อย่างเหมาะสมกบัโอกาส

หรือสื่อความหมายในสิ่งที่เราต้องการ รวมไปถึงการออกแบบการจัด

ดอกไมต้กแตง่สถานที ่ จัดกิจกรรมตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสมลงตวั แต่มี

รายละเอียดที่เป็นข้อสังเกตสำหรับนักจัดดอกไม้อีกหลายประการ

ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน (อ่านต่อฉบับหน้า)

⌫  
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อาหารเสรมิโปรตนีทีมี่คุณภาพสูง ประกอบ

ไปด้วยสารอาหารที ่สำคัญดังนี ้ โปรตีน

สำคัญ 2 ชนิด คือ คอลลาเจนและ whey

(ส่วนของน้ำนมวัวที ่เอาไขมันออกแล้ว)

วิตามินซี, ซิลิกา และแมกนีเซียม สเตียเรท (Magnesium stearate) สาเหตุ

ท่ีต้องมีการเตมิสารอยา่งอ่ืนลงไปในอาหารเสรมิคอลลาเจน ก็เพราะตวั

คอลลาเจนเองไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองตามลำพัง ต้องมีสารอื่น

คอยสนบัสนนุ ช่วยเหลอื จึงจะทำงานไดแ้ละมีประสทิธิภาพ

 
อาหารเสริมคอลลาเจน ผลิตจากไขกระดูกข้อต่อจากวัวที่มี

การตรวจสอบจาก FDA แล้ววา่ไม่มีเช้ือโรคของววั โดยไขกระดกูข้อต่อ

และกระดูกอ่อนจะถูกทำความสะอาด ปราศจากการใชส้ารเคมี โดยใช้น้ำ

ล้างแล้วนำไปต้ม ถูกแยกออกจากน้ำซุป น้ำซุปที่เหลือจะนำไป spray

dried เพื่อให้แห้งเป็นผงในสภาวะที่ถูกสุขลักษณะ มีการวิเคราะห์

ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานจึงนำไป

ผสมกบัวติามนิซี, whey ซิลิกา และแมกนเีซียม แล้วนำไปอดัเมด็บรรจุ

หีบห่อเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้

ผิวหนงัมีความแขง็แรงทนตอ่สภาพถูกทำลาย และยับยัง้การเกิดริว้รอย

เห่ียวย่น วิตามินซีเป็นส่วนประกอบสำคญั สำหรับการผลิตและรักษาเน้ือ

เย่ือคอลลาเจน การเพ่ิมวติามนิซีในอาหารเสรมินี ้จะชว่ยยบัยัง้การเกิด

ริ้วรอยแห่งวัยได้ โดยวิตามินซีจะ

เป็นตัวกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกาย

หร ือส ิ ่งสกปรกที ่ เก ิดจากสภาพ

แวดลอ้ม สารเคม ีอากาศ และควนั

บุหร่ี ซิลิกา (Silica) มีความจำเปน็

สำหรับเนื้อเยื้อเกี่ยวพันในร่างกาย

คอลลาเจนในร่างกายจะชะลอตัวลง

⌦   ⌫  ⌦ 
 ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫
⌫⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ 
 

 
เม่ือเราอายุ 20 ปี และน้อยลง ทุกๆ 10 ปี หลังจากน้ัน การรบัประทาน

อาหารเสริมคอลลาเจน จะช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นในการสร้าง

เนื ้อเยื ้อและช่วยชะลอความแก่ เนื ่องจากอาหารเสริมคอลลาเจน

แตกตัวและถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วในร่างกาย


โดยเฉพาะวัยสูงอายุที่การสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนใต้ผิวหนัง

เร่ิมมปีระสทิธิภาพลดลงหรอืผู้ท่ีผิวพรรณถกูทำลาย หรือเส่ือมสภาพลง

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอายุ มลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ฝุ่นควัน

แสงแดด รังสี ยา โดยเฉพาะผูท่ี้มีอายุมากกวา่ 35-40 ปีข้ึนไป สำหรับ

ผู้ที่มีอายุน้อยกว่านี้ ไม่จำเป็นต้องรับประทานก็ได้ การรับประทาน

อาหารเสริมคอลลาเจนจะไม่มีอันตรายหรือ

ผลข้างเคียงต่อสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้หมาย

ความว่า จำเป็นต้องได้รับอย่างขาดไม่ได้

เพราะเทา่ทีไ่ด้เล่ามาตัง้แต่ต้น ก็พอจะทราบ

แล้วว่าคอลลาเจน มีผลเพียงเรื่องของความ

สวยงาม ไม่ได้ส่งผลกระทบตอ่กระบวนการดำรงชวิีต อ่ืนใด
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       ารขยายพนัธ์ุ

ขยายพันธ์ุโดยการแยกเหง้าตัดใบและส่วนของลำต้น

เหนือดินออกเหลือประมาณ 1 คืบ เพื่อลดการ

สูญเสียน้ำ รดน้ำให้ชุ่ม เติบโตได้ดีในแดดรำไร

นิยมปลูกเป็นพืชประดับ จะปลูกเป็นแปลง หรือ

เป็นกอก็ได้ในช่วงฤดูฝน อาจจะมีปัญหาโรคเน่า

จากเช้ือราเช่นหนอน

กระทู้เพล้ียไฟ  เพล้ีย

หอยและไส้เดือนฝอย

  ควรทำลายตน้เนา่

เสียโดยเร็ว  มีการ

ปลูกเป็นการค้าที่

ชุมพร ราคากโิลกรัม

ละ 10 บาท ไดผ้ล

ผลิตไร่ละ 500-750 กก.

       ระโยชน์

หน่ออ่อนหรือเนื้ออ่อนในลำต้นและช่อดอกอ่อน

ใช้ปรุงอาหารได้ส่วนมากจะใช้แกงเผ็ด (แกง

ประหลา ดุกใส่กระทือ) แกงไตปลา  ต้มจ้ิมน้ำพริก

ผัด ยำ หรือใส่ในต้มปลาจะช่วยลดกลิ ่นคาว

ใบใช้ต้มน้ำดื ่ม ช่วยขับเลือดเน่าในเรือนไฟ

ดอกเป็นยาแก้ไข้เรื ้อรังต้มเป็นน้ำดื่มแก้ผอม-

แห้ง ลำต้นเป็นยาแก้เบื่ออาหารเหง้า มีน้ำมัน

หอมระเหย ประกอบด้วยสาร Methyl gingerol,

Zingerone Citrol มีฤทธิ์ขับลมได้ เหง้าใช้รักษา

อาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดปวดท้อง

และบำร ุงธาตุ ขับปัสสาวะ เสมหะเป็นพิษ

และบำรงุน้ำนม ปกต ินำเหง้าสด 2 เหง้าป้ิงกับไฟ

แล้วต้มกับน้ำปูน ครึ่งถ้วยแล้วใช้น้ำดื่มมีรสขม

และขื่นเล็กน้อยได้มีการทดลองพบว่า การสกัด

เหง้าดว้ย เมทธลิอัลกอฮอร ์ จะช่วยกำจัดเหาได้ดี

เชน่กนั

พรรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขง

สวนพฤกษศาสตรม์หาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (MFU Botanical Garden) ได้จัดทำฐานขอ้มูล เก่ียวกบัตน้ไมแ้ละพรรณพชืกับวฒันธรรมในลุม่นำ้โขง

พรรณพชืทานไดก็้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ ดังกล่าวมานี้

                                                                                                                       สนใจขอ้มูลเพ่ิมเตมิตดิตอ่ท่ี suree @ mfu.ac.th


Ziingiber zerumbet Resc. Smith. WildGinger, Broad Leave Ginger,  Pine

Cone  Ginger,   ShampooGinger Awapuhi Kuahiwi (Hawaii)

       อวงศ์

ZINGIBERACEAE

       อพ้ืนเมอืง

กระทอืป่า กะแวน กะแอน เฮียงแดง แฮวดำ (เหนือ) เปลเพ้อ (กะเหร่ียง)

Hong Qiu Jiang (Chinese) เปลพ้อ (กะเหร่ียง) Gung Dai (Vietnam)

       ารกระจายตามธรรมชาติ

ขึ ้นอยู่ตามป่าดงดิบชื้นทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ได้มีการนำไปปลูกทั่วโลก

โดยเจรญิเติบโตได้ดีในดินท่ีร่วนซุย

     กษณะทางชวีวทิยา

พืชล้มลุก สูงประมาณ 0.5-1 เมตร (ที่ฮาวายสูงประมาณ 2 เมตร) มีต้นเป็นหัวอยู่ในดิน

ในชว่งหนา้ฝน  แต่จะโทรมและแหง้ในฤดแูล้ง ใบเปน็ใบเดีย่ว ใบรปูใบหอก ออกเรียงสลับมี

สีเขียวแก่ ใบกว้างประมาณ 5-10 ซม. และยาว 20-

30 ซม.  ปลายใบแหลมกาบใบซ้อนกันคล้ายลำต้น

ก้านใบสัน้   แผ่นใบเรยีบ ดอกเปน็ชอ่แทงออกจากเหงา้

ช่อก้านดอก ยาว และเป็นปุ้ม ส่วนปลายมีกลีบเลี้ยงมี

สีเหลือง ปนแดงซ้อนกันอยู่แน่น กลีบดอกมีสีขาวนวล

มลัีกษณะ เปน็หลอด ส่วนปลายกลบีอา้ออก กลีบเลีย้ง

จะอุ้มน้ำไว้ได้ ก้านช่อดอกยาว 20-40 ซม. ใช้เป็น

พรรณพืชตัดดอก ผลสีแดงขนาดเล็ก รูปร่างค่อนข้างกลม

เหง้ามีเปลือกนอก สีน้ำตาลแกมเหลือง แต่ภายในมี

สีเหลือง และมกีล่ินหอม เหง้ามีรูปทรงกระบอก
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ไวแมกซ์ WiMAX ย่อมาจาก Worldwide Interoperability

for Microware Access เป็นบรอดแบนดไ์ร้สายความเรว็สูงหรือระบบอินเตอร์เน็ต

ไร้สายคล้ายๆ ที่เราใช้กันอยู่ในอาคาร (WiFi) แต่อันนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนมาตราฐานการ

สื ่อสาร  IEEE802.16 ซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนามาอยู ่บนมาตราฐาน IEEE802.16a

โดยได้มีการอนุมัติออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2004 โดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนกิส์ หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซ่ึงมี

ระยะรัศมีทำการที่ 31 ไมล์หรอื ประมาณ 48 กิโลเมตร นัน่กห็มายความวา่ ไวแมก็ซ์ (WiMAX)

จะสามารถทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบ

3G มากถึง 10 เท่า  พร้อมยงัมีอัตราความเรว็ในการรบัส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเปน็มลัติมีเดีย

ที่มีทั้งภาพและเสียง หรือ จะเป็นข้อมูลล้วนๆ ก็ตาม ได้สูงสุดถึง 75 เมกกะบิตต่อวินาที

(Mbps) ซึ่งก็เร็วกว่า ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 3G มากถึง 30 เท่าเลยทีเดียว

โดยมาตราฐาน IEEE 802.16a หรือ WiMAX มีความสามารถในการสง่กระจายสญัญาณ

ในลักษณะจากจุดเดียวไปยังหลายจุด (Point-to-multipoint) ได้พร้อมๆ กัน

โดยมีความสามารถรองรับการทำงานในแบบ Non-Line-of-Sight ได้สามารถทำงาน

ไดแ้มก้ระทัง่มส่ิีงกีดขวาง เชน่ ตน้ไมห้รอือาคารไดเ้ปน็อยา่งดแีละยงัสามารถใชง้านรว่ม

กับอุปกรณ์มาตราฐานชนิดอื่นๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้ดีอีกด้วย

ปัจจุบันประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ได้มีการลงทุนริเร่ิมกันไปเรียบร้อยแล้ว

สำหรับประเทศไทยได้มีการทดลองติดตั้งบางส่วนในหลายจังหวัด อาทิ นครราชสีมา

ขอนแก่น  หาดใหญ่ เชียงใหม่ เป็นต้น โดยแต่เดิมเราจะใช้บรอดแบนด์แบบมีสายเช่ือมต่อ

เข้าหากันผ่านทางสาย Lan หรือแบบไร้สายในระยะใกล้ๆ  เท่าน้ัน แบบการส่งระยะไกลน้ัน

อาจจะเกิดที่แรกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในไม่ช้านี้ครับ



 




Mae Fah Luang University will be the venue for the 3rd

Conference of Thailand-Indonesia University to be held on December

14-16, 2007. The 3rd Conference of Thailand-Indonesia University

Rectors is hosted by the Council of University Presidents of Thailand

(CUPT). The objectives of the conference are to enhance positive

and collegial relations among university rectors in Indonesia and

Thailand, share visions and exchange experiences concerning

educational aspects, research, arts and culture and respond to and

implement the results of the previous Conference of Indonesia-

Thailand University Rectors.
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Mr.Darryl N.Johnson, former Ambassador of United States

of America and students from University of Washington attending

the Exploration Seminar in Northern Thailand 2007 has paid a visit

to Mae Fah Luang University on September 13, 2007. The group

was welcomed by Assoc.Prof.Nareewan Chintakanond Vice-President

together with Assoc.Prof.Dr. Chakrapand Wongburanavart Dean,

school of Liberal Arts. Special lecture on "International Education to

meet the Global and GMS Needs in Mae Fah Luang University" was

also delivered to the group by Assoc. Prof. Nareewan. The session

was followed by open discussion. Mae Fah Luang University and

University of Washington has agreed to exchange the information in

the future.

    
     

The group from Chung Chou Institute of Technology,

Taiwan led by Dr. Wan-Tran Huang, Vice President visited Mae

Fah Luang University to discuss about collaboration with the School

of Management and School of Information Technology on September

13, 2007. The group was welcomed by Assoc. Prof. Nareewan

Chintakanond Vice-President of Mae Fah Luang University. The

MOU between the 2 institutes was signed by the presidents.

  

               


                          
     

          
               

                              



 




     
  

The Chinese students from Xishuangbanna performed the

Chinese Tea Performance for the guest attending the lunch for the

9th Anniversary. The International students Club from 12 national

students wearing their national clothes performed 'the River of Love'

chorus for the evening party on September 25, 2007.

 

Global warming refers to the increase in the average

temperature of the Earth's near-surface air and oceans in recent

decades and its projected continuation.

An increase in global temperatures is expected to cause

other changes, including sea level rise,

increased intensity of extreme weather events,  and changes in the

amount and pattern of precipitation. Other effects of global warming

include changes in agricultural yields, glacier retreat, species

extinctions and increases in the ranges of disease vectors.

Remaining scientific uncertainties include the amount of warming

expected in the future, and how warming and related changes will

vary from region to region around the globe. There is ongoing political

and public debate worldwide regarding what, if any, action should

be taken to reduce or reverse future warming or to adapt to its expected

consequences. Most national governments have signed and ratified

the Kyoto Protocol, aimed at reducing greenhouse gas emissions.

    



Phillip Travis Martin, American student from School of

Liberal Arts, English program came to

MFU since 2002.

"I'm interested in MFU because

it's the new university and good

atmosphere. I think I'm lucky to be here.

It's like my style. I do like the

respectfulness of Thai students. They

respect the teachers in everywhere. They

say 'Sawaddee' and do 'Wai'. They also

wear a formal uniform when they're in class but sometimes I think,

this is the international university but 90% of students cannot speak

English. I'm so worried about it.

However, I love Thai society. It's helpful society. Other

inter-students and I always get some help and friendship from Thai

students. Friendship is great thing in MFU."

As Global Warming issue, nowadays our world is threatened

by human being. I know, especially USA. I'm really sorry for that

but I try my best as possible to save this world where it gives the

beautiful things to us. He also give a canto from 'Albert Schweitzer'

said I don't know what fate holds for you. But I do know that those

who sought and found how to serve others will be the happiest.

          
            

      

   





 



พลตำรวจเอก เภา สารสิน เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง

บรรยากาศดังกล่าว ได้สร้างความประทับใจ

ให้กับทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการ

บรหิารชมรมทีเ่ข้าร่วมงานเปน็อยา่งย่ิง

และท้ายนี้ ต้องขอแสดงความอาลัย

ต่อการจากไปของศษิยเ์ก่า คุณนิมิตร ผ้าเจรญิ

MPA รุ่น 1 เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะระดับ 6

เทศบาลเมืองพะเยา ท่ีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550  ท่ีผ่านมา ญาติได้

ต้ังศพบำเพญ็กุศล ณ วัดเกตแุก้ว ต.เมืองพาน

อ.พาน จ.เชียงราย และทำการฌาปนกจิ ไปเม่ือ

วันท่ี 26 สิงหาคม 2550 โดยมีเลขานุการชมรม

และศิษยเ์ก่าเดินทางไปรว่มงานจำนวนมาก...

เม่ือวันที ่8 กันยายน 2550 ท่ีผ่านมา ได้มีการประชมุคณะกรรมการบรหิารชมรมนกัศึกษาเก่า ครัง้ท่ี 8 ณ ห้องประชมุส่วนอาคารสถานที่

สาระสำคัญที่ได้นำเข้าสู่วาระการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับฐานะของชมรมนักศึกษาเก่าเป็นสมาคม โดยที่ประชุมได้หารือ

เก่ียวกบัการจดทะเบยีนสมาคม และได้มอบหมายใหส้ำนักงานเลขานกุารชมรมเปน็ผูด้ำเนนิการในการจดทะเบยีนดงักล่าว และท่ีประชมุยงัได้มีมติ

ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารจากเดิม 35 คนเหลือเพียง 27 คน เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหาร ได้มีมติแต่งตั้งให้นางจรสลักษณ์ จันทรมานนท์ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่รักษาการผู้จัดการชมรม และเป็นรักษาการผู้จัดการ

สมาคมในอนาคตดว้ย เพ่ือทำหนา้ท่ีในการตดิตามการทำงาน การบรหิารงานตามนโยบายตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบรหิารกำหนด เพ่ือท่ีจะสามารถ

ขบัเคลือ่นใหช้มรมกา้วตอ่ไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป

ส่วนโครงสร้างการบริหารงานของชมรมที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นสมาคมนั้น ที่ประชุมได้มีมติปรับปรุงโครงสร้างการ

บรหิารงานโดยแบง่ออกเปน็ฝา่ยทีส่ำคญัคอื

1. สำนักงานเลขาธกิารสมาคม

2. ฝ่ายกิจกรรมและหารายได้

3. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

4. ฝ่ายทะเบยีนและสวสัดิการสมาชกิ

5. ฝ่ายการเงนิและทรพัย์สิน

นายพนมกร นันติ เลขานุการชมรม

นำคณะกรรมการบรหิารชมรมสว่นหน่ึงเข้าร่วม

พิธีทำบุญตักบาตร เน่ืองในโอกาสครบรอบ 9 ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เม่ือเวลา 06.30 น. วันที ่25 กันยายน 2550

ณ บรเิวณลานดาว

และในวันเดียวกันที ่หอประชุม

สมเด็จย่า ได้มีพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีคณะกรรม-

การบริหารชมรม และสมาชิกศิษย์เก่าจำนวน

หนึ ่ง ได้เป็นผู ้แทนชมรมเข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว




ต่อมาในเวลา 10.30 น. ที ่ห้อง

เชียงแสน อาคารสำนกังานอธิการบด ีได้จัดให้

มีการรายงานประชาชนถึงความก้าวหน้าของ

การดำเนินงานในรอบปีที ่ผ่านมา ซึ่งมหา-

วิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการบริหาร ชมรม

และผ ู ้แทนศ ิษย ์ เก ่ า เข ้ าร ่ วมร ับฟ ังการ

รายงานประชาชนดังกล่าว ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วม

งานจากชมรมจำนวนมาก โดยประธานชมรม

ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ สันติพิท ักษ์

ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมและหารายได้

ของชมรม เป็นผู้แทนมอบแจกันดอกไม้ เพื่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยในโอกาส

ดังกล่าว โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

       ⌦ 

   
⌫




SOFTWARE
  

   
       

วันที ่ทั ่วโลกได้มีการจัดงาน

ของซอฟแวร์เสรี แต่วันนี้ไม่ได้เป็น

แค่การจัดงานเท่านั้น ยังเป็นวันที่จัด

ให้มีการศึกษาและส่งเสริม การใช้

                                      งานซอฟแวรเ์สรีกันอย่างท่ัวไป

⌫ หมายถึง ซอฟแวร์ท่ีสามารถนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา
และจำหนา่ยแจกจา่ยไดโ้ดยเสร ีโดยไมต้่องเสียคา่ ลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด

 ⌫⌫
กรุงเทพฯ : ทีม UbuntuClub จะไปออกบตูกันที ่Esplanade

ศรีราชา   : ทีมของบรษัิท OSDev จัดทีตึ่กคอม ศรีราชา

เชียงราย  : จัดทีม่หาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

 ⌦⌫⌫⌫⌦
คาดหวงัให้นักศึกษาและบคุคลทัว่ไปมคีวามรูเ้ร่ือง Software

Freefom มากขึ ้น เกิดความสนใจที ่จะใช้ Operating System

อื่นนอกเหนือ จาก Microsoft และคุ้นเคยกับหน้าตาการใช้งาน

Opensource Software

  
ถ้าสงสัยหรือต้องการความรู้เรื่องโปรแกรมหรือโปรแกรม

เก่ียวกับ Opensource เพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ท่ี นักศึกษาสาขาวิชา

Software Engineering ได้เลยครบั


   ⌫⌦⌫⌫⌫⌫  ⌫

⌫⌦⌦
   ⌫⌦⌫⌫ ⌦

⌫ ⌫ ⌫⌫⌫
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ทุกวันเสาร์ที่สามของเดือนกันยายนจะเป็นวัน Software Freedom Day หรือวันส่งเสริมการใช้งาน

ซอฟต์แวร์เสรี/โอเพนซอร์ส โดยบรรดาอาสาสมัครจะช่วยกันจัดงานส่งเสริมโอเพนซอร์สในรูปแบบต่างๆ

กระจาย กันไปตามทีต่่างๆ ท่ัวโลก และในวนัเดยีวกนั ซ่ึงในปน้ีีตรงกบัวนัที ่15 กันยายน โดย Doingaem Team

มหาวทิยาลยั แม่ฟ้าหลวง ได้จัดบรเิวณอาคารกจิกรรม D1 ช้ัน 2 และทางกลุม่มกีารเปดิให้ทดลองใช ้ Operating

System แบบ Open Source ช่ือว่า Ubuntu รวมถงึการแจกแผน่อีกด้วย

ทางทีมงาน  ได้มีการสัมภาษณเ์หล่าทีมงาน ดังน้ี




